

วิทยาลัยนานาชาติฯ มศว-สพว.

จัดคอร์สพัฒนาภาษาให้เวียดนาม

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ รักษาการ
ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธาน
เปิดโครงการความร่วมมือหลักสูตร
English Training Course for
Government Staff of Vietnam
โดยมี ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ
ยั่งยืน มศว เป็นประธานโครงการ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร
(อาคาร 3) มศว ประสานมิตร

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ขยายหน่วยงาน คณะ หลักสูตรให้มีความ
เป็นอาเซียนและมีความเป็นสากลมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนภาษาไทยให้แก่
ชาวต่างชาติ **ฉบับที่ 2**



มศว ผนึกนักวิชาการ จับมือองค์กรทางเศรษฐกิจและพลังงาน



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดเสวนาทางวิชาการ ร่วมกับนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยพลังงาน และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางนโยบายและราคาพลังงาน
ที่เหมาะสมต่อประเทศไทย เน้นภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แสวงหาแหล่ง
พลังงานใหม่ พร้อมทำความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
หวัดต้นโครงสร้างราคาพลังงาน สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเป็นธรรม เพื่อความยั่งยืน
ในอนาคต ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะดิศพร รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว เข้าร่วมการเสวนาบนเวทีด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เผยว่า "จากสถานการณ์ราคาในตลาดโลกผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ" **ฉบับที่ 2**

นิสิตปริญญาโท มศว กว่า 2 รางวัล งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 23

นาย สมชาย พิธีทรัพย์ นิสิตระดับ ปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาทัศนศิลป์ศิลปะประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กว่า
2 รางวัลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากการ
จัดประกวดวาดภาพ เนื่องใน "งานประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ
"ปลาสูชีวิต" เพราะปลาเป็นมากกว่าอาหาร โดยได้รับ รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 และรางวัลชมเชย โดยรับมอบรางวัลจาก รศ.ดร.นพ.ศิริกานต์
บริหารศิริรัฐสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานบนเวทีในวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2554
ณ สโมสรยามินทร์ ชั้น 1 และรอบ 2 ในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2554 ในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การค้า
พิกเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การค้าพิกเจอร์พาร์ค
ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดขึ้น เพื่อนำรายได้มอบแก่หน่วยงาน สหภาพเกษตรกร
ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้ใน
ชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ตั้งอกปรารถนาในประเทศไทย เพื่อยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล



ทีมว่ายน้ำสาวอิมมอร์ต กวาดเหรียญที่เวียดนาม ทีมนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (25th Sea Age Group Swimming Championships 2011) ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่
10-12 มิถุนายน 2554 จำนวน 6 คน ผลการแข่งขันดังนี้ นายปภิกร อังคนนท์ ชั้น ม.6/4 คว้าเหรียญทองแดง ส.ญ.อมรรักษ์
ประเทศไทย ส.ญ.ศิริ สนิธิวิฑิตย์ ชั้น ม.2/1 ส.ญ.อรัชย์ กิจนาคกร ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ส.ญ.อมรรักษ์
ประเทศไทย ส.ญ.ศิริ สนิธิวิฑิตย์ ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง และ ส.ญ.กัญจนาภรณ์ ศรีชาวุฒิกุล ชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

วิทยาลัยนานาชาติ มศว-สพร.

ที่คณะมนุษยศาสตร์ การเปิดสอนเปิดอบรมภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน ตลอดจนที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมก็เน้นการสอนสองภาษา ซึ่ง มศว ได้สนับสนุนให้คณะต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นสองภาษา นอกจากนี้ยังตระหนักถึงสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์และนิสิตที่ต้องเน้นความชำนาญทางไอซีที “ตอนนี้เราใช้เพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้อีกแล้ว ต้องมีภาษาที่สามอย่างภาษาลาว เวียดนาม พม่า เขมร นอกจากนี้ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ให้นโยบายกับทุกคณะ สถาบัน วิทยาลัย ระดมความคิดและสร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตของตัวเองเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียนในแผน 15 ปีในการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พูดถึงวัฒนธรรมร่วม ชุมชน สังคม คงถึงเวลาแล้วที่ มศว จะตั้งเป็นสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยต้องทุ่มงบประมาณในการวิจัยเพื่อให้เกิดการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ของประเทศอาเซียน เป็นการศึกษาเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการรู้เขารู้เรากันมากขึ้น ทั้งนี้ต้องผลักดันความร่วมมือแลกเปลี่ยน นักศึกษากันและกัน จะให้วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” ศ.ดร.วิรุณ รัชการราชการอธิการบดี มศว กล่าว

ด้าน ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ชาวเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2554 ตามนโยบายการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ สพร. ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและเวียดนาม โดยสนับสนุนให้ทั้ง 2 ฝ่ายขยายความร่วมมือระหว่างกัน การฝึกอบรมครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย ในเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวเวียดนามสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับภาค รัฐบาล ภาคเอกชน และธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนที่เวียดนาม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย โดยก่อนหน้านี กระทรวง

การต่างประเทศ โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (สพร.) ได้เคยร่วมมือกับ มศว จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนามจำนวน 50 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยในเวียดนามมาแล้ว”

มศว สนับสนุนวิชาการ



จนถึงปัจจุบัน การกำหนดนโยบาย และราคาพลังงานที่เหมาะสมต่อประเทศไทย เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างการบริโภค และจัดสรรพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครัวเรือนต่างๆ ในประเทศไทย โดยจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ในการบรรจุเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบด้านพลังงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดำเนินการ และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นจริง”

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “น้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้ในภาคธุรกิจการขนส่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก จึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐมีการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน และวางแผนถึงอนาคต ก็จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้ภาคเศรษฐกิจได้มีการวางแผน พร้อมรับสถานการณ์ทางพลังงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น”

คุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยว่า “นโยบายราคาพลังงานของประเทศไทย มีผลกระทบต่อภาคการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของภาคเอกชนอย่างแน่นอน ดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย ปี 2553 - 2573 จึงมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศตามมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ผ่านนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และมาตรการ ADDER โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคการผลิตไฟฟ้า ตามนโยบายการลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอนโยบายจุดยืนด้านพลังงาน โดยยึดโครงสร้างราคาพลังงานและต้นทุนที่แท้จริง และเป็นธรรม เร่งสร้างคุณภาพของพลังงานที่ดี เพียงพอต่อความต้องการใช้ภาคธุรกิจให้ระยะเวลาแก่ภาคอุตสาหกรรม ในการปรับตัวเมื่อมีการปรับราคาพลังงาน พร้อมปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพิ่มมาตรการช่วยเหลือในการจัดหาเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ส่งเสริมเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงทางเลือก เพิ่มมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจกำหนดนโยบายและแผนพลังงานระยะยาวของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้อง รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างทั่วถึง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน กล่าวว่า “นโยบายราคาพลังงานของประเทศ มีผลกระทบต่อภาคการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของภาคเอกชน จากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในปีที่ปรับตัวสูงขึ้น 25 - 30 ดอลลาร์ต่อบาเรล ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งมาจากปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาน้ำมันในปัจจุบัน คือ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ เช่น การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน การจ้างงาน ความมั่นใจ การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ การแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ การปรับลดงบประมาณ เศรษฐกิจชะลอตัวของกลุ่มทวีปยุโรป การชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ปรับลดมาตรการกระตุ้นการเงินการคลังของจีน การฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัตินิวเคลียร์ของญี่ปุ่น การตัดสินใจของ OPEC ในเรื่องโควตาการผลิตน้ำมัน การตรึงดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ส่งผลให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐยังคงอ่อนค่า โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน การโจมตีของกองกำลังติดอาวุธในไนจีเรีย ฤดูพายุเฮอริเคนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน และภัยธรรมชาติต่างๆ”

ปัจจุบันนโยบายราคาพลังงานของประเทศไทย เน้นที่เสถียรภาพของราคาเป็นหลัก โดยใช้กองทุนน้ำมัน และ ภาษีสรรพสามิต เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นนโยบายที่ มุ่งแก้ปัญหาระยะสั้น และ สนองตอบวัตถุประสงค์ทางการเมือง มากกว่าการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะยาว แนวทางการแก้ไขปัญหาลงทุน จะต้องปรับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ทั้งหมด ให้สอดคล้องกัน ลดการอุดหนุน การตรึงราคาพลังงาน และปล่อยลอยตัวในที่สุด ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน กับภาวะความผันผวนของราคาพลังงาน ต้องเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน มีเป้าหมายในการลดการนำเข้าพลังงานในระยะยาว ส่งเสริมและสนับสนุน

พลังงานทดแทน และหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ลดการอุดหนุนพลังงานจากฟอสซิลควบคู่ไปกับมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้นกองทุนน้ำมันควรทำหน้าที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาพลังงานในระยะยาว โดยส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบท่อ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันและพลังงาน ตลอดจนจัดตั้งคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์

ด้านผู้เชี่ยวชาญ ดร.เนบบุญ หุนเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “ปัจจุบันสถานะทางพลังงานของไทย มีแหล่งที่มาจาก

- พลังความร้อนร่วม 15,602.0 เมกะวัตต์ คิดเป็น 52.2%
- พลังความร้อน 8,965.6 เมกะวัตต์ คิดเป็น 30.0%
- พลังน้ำ 3,424.2 เมกะวัตต์ คิดเป็น 11.5%
- พลังงานทดแทน 288.1 เมกะวัตต์ คิดเป็น 0.9%
- กังหันแก๊ส และเครื่องยนต์ดีเซล 971.4 เมกะวัตต์ คิดเป็น 3.3%
- สายส่งจากลาว 340 เมกะวัตต์ คิดเป็น 1.1%
- สายส่งจากมาเลเซีย 300 เมกะวัตต์ คิดเป็น 1%

คาดว่าในอนาคต จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากช่องทางอื่น หรือจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ดังนั้น นโยบายด้านพลังงานจึงต้องมีประสิทธิภาพ ดูแลปัจจัยด้านความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุม และเพิ่มศักยภาพทางพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งแสวงหาพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆ โดยเน้นพลังงานสะอาดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการสะสมพลังงานไว้ใช้ในอนาคตรวมทั้งต้องมีการคิดค้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ จะต้องมีสื่อสารทำความเข้าใจทุกฝ่าย และตั้งอยู่บนความปลอดภัยที่สามารถควบคุมได้”

คุณณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจากภาคเอกชนเปิดเผยว่า “ในส่วนนโยบายพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ หากภาครัฐมีมาตรการที่จะให้เอกชนเข้ามาดูแล และพัฒนาพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต ตลอดจนแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ทาง ปตท. มีความพร้อมและยินดีและขอรับนโยบายจากภาครัฐ ในการจัดสรรพลังงานเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ



“ผมรักและอ่านหนังสือหลากหลายมาก แต่ วิถีแห่งคำ หรือปรัชญาคำไม่เคยหลุดหายไปจากความทรงจำ รู้สึกว่าคำเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในสติปัญญา วิถีชีวิต การบริหารจัดการ มีใช้ความว่าง ความสงบสันติที่ว่างเปล่า แต่เป็นความว่างที่ทรงพลัง ชีวิตท่ามกลางความเป็นคน ผู้คน สิ่งแวดล้อม หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ความดีงาม การเสียสละ ก่อนที่จะคืนลมหายใจให้กับแผ่นดินอันเป็นนิรันดร์”

• คิด - คมวาทกรรม วิจารณ์ ชิงเจริญ

ขอฝากต่อยอด นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว 10 ประการ

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารชุดปัจจุบัน หมทวาระการบริหารงานช่วงกลางปี 2554 ตลอดเวลานับด้วย แปดปีของการสร้างสรรค้งงาน ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบของ มศว เพื่อการผลักดันตนเองให้มายืนอยู่แถวหน้าของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน การวิจัย การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นด้านหลัก

ขอฝากต่อยอดนวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว 10 ประการ

1. ขอฝากความเข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง กำหนดให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัยใน “รากเหง้าทางการศึกษา (Education) ของการเป็น มศว” มหาวิทยาลัยต้องสำนึก คณะศึกษาศาสตร์ต้องสำนึก คณะร่วมผลิตนิสิตทางการศึกษาต้องสำนึก ทุกหน่วยงานและทุกคนต้องสำนึก พัฒนาและสร้างพลังร่วมให้ “คุณค่าของการศึกษาศาสตร์” เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่และขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระบบ
2. ขอฝาก แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ที่จะเป็น “แผนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน” ค่อยเมื่อนำมาขับเคลื่อนอย่างแท้จริง สำนึกร่วมและพลังร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย ผนวกเป็นแผนยุทธศาสตร์ของตน เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินและทำงานด้วยใจ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” ส่งผลไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การเป็นมหาวิทยาลัยสากล (World Class University) อย่างแน่นอน
3. ขอฝาก พัฒนาระบบและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อบริษัทหรือมหาวิทยาลัยเป็น นิติบุคคล สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงสุดในการขับเคลื่อนนโยบาย กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมิน การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การจั้ระบบ การกำกับดูแล สร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและวิทยาลัย ทั้งการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริการวิชาการ การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ย่อมเป็นประเด็นสำคัญอย่างแน่นอน
4. ขอฝากพัฒนาและจัดระบบ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน งานบริการวิชาการเป็นหนึ่งภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัย เป็นรากเหง้าของ มศว และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ นอกจากการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานแล้ว จากปี 2548-2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับงานบริการวิชาการแก่สังคม รวมแล้วไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท มากกว่า 20 โครงการในแต่ละปี เชื่อมันว่าเป็นระบบและโดดเด่นมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
5. ขอฝากพัฒนาการศึกษาตามระบบ “Hybrid Education System” ผสานระบบระหว่างการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนกับการศึกษาผ่านระบบ ICT หรือการศึกษาออนไลน์ ซึ่งเรื่องนี้ต้องพัฒนาอาจารย์ให้สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนทั้งสองระบบ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดระบบการเรียนรู้ พัฒนาสัดส่วนทั้งสองระบบที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา จัดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือสร้างสำนึกและสมรรถนะ ICT ให้เกิดขึ้นกับคณาจารย์ (อ่านต่อฉบับหน้า)

คำว่า “จิตสำนึกสาธารณะ” “จิตอาสา” อาจเรียกต่างกัน หากแต่ 2 คำนี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียว ราชบัณฑิตยสถานนิยามความหมายว่า การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เรื่องนี้สำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตผู้คนในสังคมปัจจุบัน ครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีที่แล้ว ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของศูนย์การแพทย์ปัญญา นันท์ภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ไปศึกษาดูงาน “โมเดลจิตอาสา” ของ มูลนิธิพุทธจือจี้ แห่งไต้หวัน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดองค์กรการกุศลและอาสาสมัครที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก กล่าวโดยย่อ มูลนิธิพุทธจือจี้ ไต้หวัน ก่อตั้งโดยภิกษุณีเมื่อราว 40 ปีก่อน โดยธรรมมาจารย์ “เจิ้งเยี่ยน” มีภารกิจให้บริการแก่สังคม ปัจจุบันมีสาขาและจุดประสานงานกระจายอยู่ 60 ประเทศทั่วโลก

• พลังจิตอาสาของคนที่นี่เริ่มแรงมาก แม้แต่เด็กที่มาทำงานก็สัมผัสได้ถึงความจริงจังทุ่มเท ทุกคนไม่มีอภิสิทธิ์พิเศษ ไม่เกี่ยวกับคะแนนสอบหรืออะไร แต่เลือกที่จะทำเพราะเชื่อว่าถ้าสังคมดี ชีวิตเขาจะดีตามด้วย จือจี้ปลูกฝังเรื่องการเคารพตนเอง การเคารพผู้อื่น และเป็นพลังจิตอาสาที่เข้มแรงมาก จุดเด่นที่พบและคิดว่าน่าจะทำให้มูลนิธิแห่งนี้เติบโตและหยั่งรากลงสู่จิตใจผู้คนทั้งโลก น่าจะเกิดจากความเพียรของอาสาสมัครที่ทำงานหนัก โดยทราบว่าทุกคนที่มาช่วยไม่มีใครมีสิทธิพิเศษ ซ้ำยังต้องควักทุนตนเองเพื่อทำงานช่วยเหลือสังคม

สิ่งนี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำความดีอย่างยิ่ง และอีกส่วน คือวิธีการกล่อมเกลาคิดใจของจือจี้ที่มีการ นำเอาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การชงชา, การจัดดอกไม้ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับ ทำให้จิตใจทุกคนดูอ่อนโยน ตรงนี้เป็นความลุ่มลึกที่ลึกซึ้งของจือจี้ “เมื่อมองย้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาไทยที่ส่วนใหญ่เน้นไปที่การผลิตคนเก่ง แต่มีคำถามเรื่องความดีงาม จุดนี้ถ้าเราสามารถนำมาปรับใช้ได้อีกน่าจะเป็นเรื่องดี ถือว่าเป็น

เรียนรู้แนวทางแห่ง ‘จือจี้’ • รายงานพิเศษ ‘วิถีชีวิต...จิตอาสา’ ความดีคือกำไรใจคือทุน

วิธีการที่น่าสนใจของจือจี้ จือจี้ใช้ในการบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์ความดีงาม” ให้กับผู้คนทุกระดับ โดยเฉพาะการปลูกฝังเรื่องจิตสงสาร เรื่องความเมตตาในบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้บุคลากรมีความเป็นจิตอาสาพร้อมทำงานช่วยเหลือสังคมเต็มที่แบบไม่ต้องบังคับ

อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่อง “บรมครูผู้ไร้เสียง” หรือที่คนเรียนแพทย์รู้จักดี ในชื่อ “อาจารย์ใหญ่” คือผู้บริจาคร่างสำหรับการศึกษาของนิสิตแพทย์คล้ายกับไทย ต่างกันที่ที่นี่จะนำศพของบริจาคร่างศพด้วยนิสิต เพื่อให้ทราบเรื่องราวและเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผู้บริจาค วิธีการที่เขาใช้ แสดงออกถึงการให้เกียรติและการให้ความเคารพอย่างสูง จุดเด่นของจือจี้คือทำให้ นิสิตแพทย์เกิดจิตสงสาร เกิดจิตเมตตา เพราะทราบดีถึงความผูกพันและเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และเคารพในความเป็นมนุษย์”

นพ.สมิต รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญา นันท์ภิกขุ มศว กล่าวว่า การได้เยี่ยมชมจือจี้ ทำให้ตระหนักในเรื่องการทำความคิด วิธีการที่จะช่วยให้สังคมมีใจในการทำความคิด “กระบวนการสร้างความเป็นจิตอาสาของที่นี่มีความลุ่มลึกและยั่งยืนมากในการปฏิบัติ นอกจากจะสร้างจิตอาสาให้กับคนในองค์กรแล้ว จือจี้ยังหนุนเมล็ดพันธุ์จิตอาสาออกไปให้กับผู้คนทั้งโลก โดยยึดหลัก “ช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข” ผมมองว่า ประเทศไทยจะทำให้ได้ง่าย แต่เชื่อว่าคงไม่ยากเกินไป ถ้าเข้าใจวิธีการ จุดเด่นของจือจี้คือผู้คนมีความเป็นจิตอาสาที่เข้มแข็ง ผมมองว่าสังคมไทยควรศึกษาวิธีการและหลักคิดของจือจี้ Social Profits และ มีสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอน”

ผศ. นพ. เจดิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว ระบุถึงการเยือนเพื่อศึกษาแนวทางของมูลนิธิจือจี้ว่า... เพื่อต้องการสะท้อนและทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรื่องของ “จิตอาสา” มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงอยู่ในโลก จิตอาสาสามารถทำสำเร็จในโลกนี้จริง ซึ่งเวลาเราคิดทำเรื่องจิตอาสา หรือสอนให้คนทำความดี เรามักบอกแต่เรื่องทางนามธรรม แต่ที่นั้สามารถจับต้องรับรู้ได้ การผลิตคนของจือจี้เน้น “การสร้างคนดีทุกระดับ” โดยนำวิชาการเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกับคุณธรรมความดี ซึ่งกับความประทับใจในจือจี้ แบ่งเป็น 5 ประเด็นใหญ่คือ

1. การชอบทำงานที่คนอื่นคิดว่าทำแล้วทุกข์ มีการสอนว่าทำงานต้องมีความสุข ต้องไม่ลืมว่าความสำเร็จมีวันเดียวแต่วิธีการไปถึงอาจต้องใช้เวลาาน ถ้าคนทำงานมีความสุขไม่ว่าเป็นทนายจะนานแค่ไหน คนทำก็จะไม่หยุดเพราะมีความสุขในการทำ ซึ่งเป็นวิถีที่ยั่งยืน
2. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการปลูกฝังอาสาสมัครว่าต้องเคารพ ให้เกียรติ และขอบคุณคนที่ทำความดีหรือช่วยเหลือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำดี
3. การสอนให้ทำงานด้วยปัญญา ปัญญา และประเมินดี
4. การสอนให้ทำความดีทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข ทำได้แค่ไหนเอาเท่านั้น ห้ามตั้งข้อแม้เมื่อจะทำความดี
5. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งหมดนี้เป็นวิถีคิดที่จือจี้ทำออกมาได้ดีมาก เพราะถ้าคุณทำงานแบบนี้ คำถามพวกนี้ต้องไม่มี แล้งงานมันจะเดินง่าย การมาเห็นจือจี้ทำให้เรารับรู้ว่ามีแบบไหนที่เรียกว่าจิตอาสาที่แท้จริง”

SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ทำกนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
 ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2554

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
 และการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง
**"ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทย
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์
 จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"**

22 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุม ชั้น 15
 อาคารบริหารการศึกษาศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน
 ปีการศึกษา 2555

จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์
2. สำเร็จในรายวิชาการศึกษาศาสตร์ (Transcript) เมื่อเรียนปีที่ 5
3. สำเร็จในวิชาและการสอบเพื่อประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบ
 ขึ้นสอบได้ 1 และ 2
4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์แพทย์
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป กล่าวถึง ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ความสามารถเฉพาะ
 เฉพาะที่เลือกโรงพยาบาลประกอบอาชีพ ใ้เรียนการศึกษาคือ ฯลฯ
8. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตามตัวข้อนี้

ทดสอบบุคลิกภาพ : Roschach (1800) test, UKA The Figure Drawing test
 ทดสอบการรับรู้บุคลิกภาพ : Sentence completion Method
 ประเมินบุคลิกภาพ : The Bender Gestalt test
 ประเมินกระบวนการคิด : Transactional Analysis

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

SWU Hobby CONTEST 2011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชมนครบส่วนเสรีวานอดิเรก

**ขอเชิญร่วม
 ส่งผลงานเข้าประกวด**

1. ภาพถ่าย PHOTO CONTEST
 ในหัวข้อเรื่อง "มศว"
 พร้อมชื่อภาพและคำบรรยาย
 ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม
2. ออกแบบโปสเตอร์ POSTER CONTEST
 ในหัวข้อเรื่อง "คุณอยากกรณรงค์อะไรใน มศว"
 ขนาด B3 (ประมาณ 14 x 20")
 ความละเอียด 300 pixels/inch
 ไม่จำกัดรูปร่าง รูปแบบ วิธีการ
 และความคิดสร้างสรรค์
3. วิดีโอสั้น VIDEO CONTEST
 ในหัวข้อเรื่อง "ONE DAY IN SWU"
 ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 ในรูปแบบไฟล์ mp4, avi, mov

เปิดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

ช่วยอวสานไวรัสสูง CHIC!
 4800 บาท
 4800 บาท
 4800 บาท

Print ในบัตรและได้อาหารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://www.facebook.com/HobbyContestSWU>

และรางวัลอื่นๆอีกเพียบ!

ปฏิทิน
 กิจกรรมข่าว มศว

นิทรรศการ/อบรม/สัมมนา

กำลังศึกษาคุณครูบูรพาจารย์
 29 มิถุนายน ศาสตราจารย์
 สุดใจ เหล่าสุนทร

สำนักหอสมุดกลาง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
 วิโรฒ (มศว) ขอเชิญชม
 นิทรรศการกำลังศึกษาคุณครู
 บูรพาจารย์ 29 มิถุนายน
 ศาสตราจารย์สุดใจ
 เหล่าสุนทร "จากศรัทธา
 สู่ความสำเร็จ : ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร"
 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเวีย เหล่าสุนทร เป็นประธาน
 เปิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยนิทรรศการ
 ดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ไปจนถึงวันที่
 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องวิชชานิทรรศน์ อาคาร
 ประสานมิตร (อาคาร 3) มศว ประสานมิตร เวลา
 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ทั่วไป/เปิดตัวผลิตภัณฑ์

ร่วมถวายเทียนพรรษา
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
 วิโรฒ (มศว) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่
 ป่าน บางเหี้ย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางปะ
 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 และร่วมถวายผ้าป่าในการยกฐานพระอุโบสถวัด
 มงคลโคธาวาส โดยตั้งต้นเทียนพรรษา ณ อาคาร
 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มศว ประสานมิตร

แห่เทียนเข้าพรรษา
 คณะสงฆ์ภาค ๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
 วิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วม
 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม
 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ วัดนาป่าพง
 ต.ปึ่งทองหลวง อ.ท่าอุเทน จ.บึงกาฬ โทร. 0 2649
 5447 ต่อ 162 (คุณชานันท์หรือคุณชินดา)

โครงการให้ปีละ 365 บาท
 เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 365 ต่อปี

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน
 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือ
 ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การ
 แพทย์ บริจาคได้ที่หน่วยงานการเงิน
 และมีอยู่ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือ
 โอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาล
 ชลประทานมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
 สาขาศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 110-000148-2
 (กรุณาโอนแจ้งรายละเอียดก่อนการ
 บริจาค) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โทร.
 02-502-2345 ต่อ 1075-1015 ศูนย์
 การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์
 SWU CHANNEL

5 ปีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม : รศ.พทุทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ครบรอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารนวัตกรรมการ ส. มล.ปิ่น มาลากุล

จัดงานสำนักสื่อ : นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาฐานสำนักสื่อ
 และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมกิจกรรมได้วาทิ ในหัวข้อ
 เรื่อง "iOS VS Android" และร่วมแสดงผลงานของนิสิตและคณาจารย์ ภายในงาน "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3" ระหว่าง
 วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2554 ณ อาคารนวัตกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ประชาสัมพันธ์สัมมนา : ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรม
 ประชาสัมพันธ์สัมมนา โดยแนะนำข้อมูลมหาวิทยาลัยและหลักสูตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
 ต่างๆ เขตพื้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2554